



NGUYỄN THỊ THÌN

Tiến sĩ

Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Ban Đào tạo

Văn phòng: D316

Email: nguyenthithin@dav.edu.vn

Chuyên môn

Quản lý giáo dục; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh; Chính sách đối ngoại của Việt Nam (nghiên cứu các đối tác chiến lược của Việt Nam và Quan hệ Việt Nam – CHLB Đức)

Quá trình đào tạo

2024 – Chứng chỉ Khóa bồi dưỡng về Chính sách công dành cho cán bộ cấp lãnh đạo, quản lý, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore

2023 – Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao

2006 – Chứng chỉ Biên phiên dịch, Tổng Vụ Phiên dịch, Liên minh Châu Âu, Bỉ

2004 – Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh, Trường Assumption University of Thailand, Thái Lan

1999 – Cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế

Bà Nguyễn Thị Thìn hiện là Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đồng thời đảm nhiệm trọng trách là Trưởng Ban Đào tạo. Trước đó, bà Thìn giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ (2000 – 2008); Trưởng Phòng Đào tạo Đại học (2008 – 2015). Bà đã từng công tác nhiệm kỳ tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main, CHLB Đức (2015 – 2019).

Là thành viên Ban Giám đốc Học viện và là một cán bộ quản lý giáo dục có kinh nghiệm lâu năm, bà Nguyễn Thị Thìn tập trung đề ra các chính sách nhằm phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học một cách hiện đại và toàn diện, thúc đẩy hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với các nhà tuyển dụng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Học viện trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu được đánh giá cao trong khu vực và trên thế giới.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bà Nguyễn Thị Thìn quan tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là chính sách với các đối tác chiến lược của Việt Nam. Bà có các bài viết đăng trên các tạp chí uy tín của Việt Nam.

Trong quá trình công tác tại Học viện Ngoại giao, bà đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao.